

อุตสาหกรรมเอกชนผลิตพลาสติกชีวภาพ

อุตสาหกรรมหมุนเอกชนผลิตพลาสติกชีวภาพ หลังความต้องการใช้พุ่งต่อเนื่อง สังกสถาบันพลาสติกหารือเอกชนกำหนดยุทธศาสตร์ภายใน 1 เดือนพร้อมประเมินธุรกิจใน 4 ด้าน

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย วานนี้ (2 ก.ค.) ว่า สมาคมฯ ต้องการให้กระทรวงฯ สนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ซึ่งได้มอบหมายให้สถาบันพลาสติกหารือกับผู้ประกอบการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพมาเสนอภายใน 1 เดือน โดยประเมินอุตสาหกรรมใน 4 ด้าน คือ 1. โครงสร้างผลผลิตวัตถุดิบของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด 2. ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่จะส่งเสริมให้ผลิต และ 4. การกำจัดผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ใช้แล้ว

"ต้องใช้เวลา 3-4 ปีในการผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้น ปัจจุบันไทยมีความต้องการใช้พลาสติก

ชีวภาพปีละ 2,000 ตัน และต้องการพลาสติกจากปิโตรเคมีปีละ 200 ล้านตัน แต่ภายใน 2-3 ปี ความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพจะเพิ่มขึ้น 3 เท่า จึงต้องส่งเสริมเอกชนไทยเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำ เพราะปัจจุบันยังไม่มีการผลิตพลาสติกชีวภาพในไทย" ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ การผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ อาจมีมาตรการทางภาษีของสำนักงาน

ปี 50 มีความต้องการพลาสติกชีวภาพ

3.6 แสนตัน คาดจะเพิ่ม 3.4 ล้านตันปี 63

พลาสติกชีวภาพในปัจจุบันสูงกว่าพลาสติกจากปิโตรเคมี แต่ถ้าผลิตมากขึ้นราคาจะลดลง

ด้านนายพิพัฒน์ วีระถาวร นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนต้องการให้กระทรวงฯ มีนโยบายส่งเสริม

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้ใช้พลาสติกชีวภาพมากขึ้น และต้องการให้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งการพัฒนาตลาดพลาสติกชีวภาพของไทยยังคงเป็นตลาดผลิตภัณฑ์ย่อยสลาย จึงต้องมีระบบกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนด้านการส่งออกจะต้องพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตพลาสติกชีวภาพในเอเชีย เพราะมีวัตถุดิบอ้อยและมันสำปะหลัง จึงมีศักยภาพในการผลิต โดยความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพของโลกสูงขึ้นต่อเนื่อง ในปี 2550 มีความต้องการใช้ 3.6 แสนตัน คาดว่าจะเพิ่มเป็น 3.4 ล้านตันในปี 2563

"ปัจจุบันอุตสาหกรรมพลาสติกไทยมีผู้ประกอบการ 3,000 ราย เป็นเอสเอ็มอี 81% โรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง เกิดการจ้างงาน 360,000 คน สร้างรายได้ปีละ 3.7 แสนล้านบาท หรือ 4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี" นายพิพัฒน์ กล่าว

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลาสติกชีวภาพมากขึ้น ซึ่งราคา